



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฉบับประจำวันที ๒๓ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๑๓ มูลค่าข่าว ๖๗,๗๒๕.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

จันทร์เกษมส่งเสริมผ้าไทย ● หนุนบุคลากรใส่ชุดไทย 1 วัน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม (มจษ.) ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย จัดโครงการส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทย เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับผ้าไทยชนิดต่างๆ ในแต่ละท้องถิ่น พร้อมปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรนักศึกษา ให้เห็นคุณค่าความงามของผ้าไทย และหนุนแรงศรัทธาใส่ชุดไทยสัปดาห์ละวัน

ผศ.นันทญา จะรัมย์พันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม กล่าวว่า โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทย จัดขึ้นเพื่อสนองนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมที่ต้องการส่งเสริมให้คนไทยหันมาสนใจแต่งกายด้วยผ้าไทย สนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงให้ความสำคัญ สนับสนุนงานด้านผ้าไทย ด้วยทรงเล็งเห็นว่า ผ้าไทยมีความงดงามและมีเอกลักษณ์ ควรอนุรักษ์ไว้ให้มีสืบทอด ส่งเสริมสร้างอาชีพให้แก่ราษฎรในชนบท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์ ด้านส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย สอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัยอีกด้วย

“ผ้าไทยและการแต่งกายด้วยผ้าไทย เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยที่อยู่ในชีวิตประจำวันของคนไทยมาช้านาน แต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ทำให้ความนิยมในผ้าไทยลดน้อยลง คงเหลือการทอผ้าไทยในบางท้องถิ่นเท่านั้น ซึ่งผ้าไทยในแต่ละท้องถิ่น หากได้ลงไปศึกษาจะพบว่ามีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการทอ การคิดลวดลาย ประโยชน์ของการนำไปใช้ การสวมใส่ผ้าแต่ละชนิดจะสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี” ผศ.นันทญา กล่าว

ผศ.นันทญา กล่าวต่อว่า นอกจากนั้น โครงการนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กิตติกรรณ์ นพอุดมพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบริหาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านผ้าไทย มาให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทย โดยให้ความรู้ด้านประวัติผ้าทอของแต่ละท้องถิ่น ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคอีสาน และภาคกลาง ชนิดของผ้าไทย การดูแลรักษาผ้า การออกแบบผ้าไทยร่วมสมัย ซึ่งจะช่วยปรับเปลี่ยนทัศนคติคนรุ่นใหม่ ที่มองว่าผ้าไทยมีสี มีลวดลายที่ล้าสมัย ใส่ได้เฉพาะกลุ่ม ให้ได้เห็นถึงความงามและคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในผ้าแต่ละผืน ให้แก่ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาได้ฟังกัน

สำหรับครู อาจารย์ สามารถนำความรู้ที่ได้รับถ่ายทอดให้แก่ลูกศิษย์ซึ่งเป็นเยาวชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผ้าไทย และช่วยกันสืบต่อมรดกชิ้นนี้ให้คงอยู่ตลอดไป นักศึกษาเองก็จะได้รับความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับผ้าไทยมากขึ้น ทั้งยังเป็นการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ในการนำผ้าไทยไปประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มคุณค่าผ้าได้อีกด้วย ไม่จำเป็นต้องหันมาใส่ชุดไทยทั้งชุด แต่อาจนำไปผสมผสานกับชุดสมัยใหม่ เพิ่มเสน่ห์ของผ้าไทยได้อีกวิธี

“ในปัจจุบันได้มีการนำวิทยาศาสตร์มาช่วยในการทอ การย้อม การคิดค้นลวดลายผ้าไทยให้มีความทันสมัย สวมใส่ได้สะดวก สบาย ดียิ่งขึ้น ประกอบกับมรดกทางวัฒนธรรมประจำชาติ เหล่านี้ล้วนมีคุณค่า มีความงดงาม บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย เป็นสมบัติของเราทุกคน ดังนั้น ทุกส่วนงานต้องช่วยกันสนับสนุนและอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไป โดยเฉพาะคณะหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นคณะวิทยาศาสตร์จึงขอเป็นหน่วยงานหนึ่งที่จะร่วมรักษาศิลปวัฒนธรรมไทย ให้คงอยู่สืบไป โดยเชิญชวนให้บุคลากรในคณะ ร่วมกันแต่งกายด้วยผ้าไทยสัปดาห์ละหนึ่งวัน ซึ่งคณะกรรมการด้านวัฒนธรรมของคณะกำลังพิจารณาว่าจะใช้วันไหน และกำหนดการเริ่มกิจกรรมดังกล่าวต่อไป” ผศ.นันทญา กล่าว